

ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม
บริเวณทางเดินเท้า คสล. หัวถนน - หน้าวัดมุขธารา
หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประสงค์ที่จะทำการสอบราคาจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณทางเดินเท้า คสล. หัวถนน - หน้าวัดมุขธารา หมู่ที่ 1
ตำบลปากนคร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.20 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปากนคร ราคา
กลางของงานก่อสร้างในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดา มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภท เดียวกันกับการสอบราคา กับทางราชการมาแล้วต่อหนึ่งสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลปากนคร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อเอกสารสอบราคาและแบบแปลน มิฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ยื่นซอง
เสนอราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม
2550 โดย ให้ไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาถัดไป หากผู้
ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ได้รับทราบคำชี้แจงและไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้าง ขัดแย้งใดๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ในวันเวลาราชการ โดยให้ถือเวลาของนาฬิกาที่สำนักงานเทศบาลเป็นหลัก

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร (กองคลัง) ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ในวันเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 075-379151 สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ดูในเอกสารสอบราคาค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา แก้วกระจ่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร